





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, hfocus)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มห. กล่าวถึงการให้ พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา แทนการเปลี่ยนกลับไปเป็นยาเสพติด ว่า สร. เคยยื่นร่างไว้ก่อนแล้ว ให้ยึดบัญชาของนายกฯ เป็นสำคัญ การออก พ.ร.บ. เพื่อลบล้างไม่ให้เกิดความสงสัยว่าจะนำกลับไปเป็นกัญชาหรือไม่ โดยไม่ต้องกลับไปใช้ช่องทางของ กกก.ป.ป.ส.</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินนโยบายกัญชาว่าเป็นไปตามนโยบาย ทั้งหมดเป็นไปตามกลไก ทุกอย่างมีขั้นตอน ขณะนี้มีร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ หากมีข้อสั่งการจะหารือกันอีกครั้ง โดยหลักการตรงกัน คือ กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เศรษฐกิจ ห้ามใช้เพื่อสันตนาการ</p> <p>-เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชน ด้านภัยยาเสพติด วิเคราะห์การดำเนินนโยบายกัญชาของนายกฯ เศรษฐาธิราชกุล นโยบายครั้งแรกเดือน พ.ค. นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดทันที เพื่อให้ใช้กัญชาเฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ไม่ให้ใช้กัญชาเพื่อสันตนาการ โดยไม่ได้มีนโยบายให้ทำกฎหมายกัญชา ส่วนนโยบายครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ค. คือ การคงให้สามารถใช้กัญชาเพื่อสันตนาการได้ในขณะที่รอทำกฎหมายกัญชา เนื่องจากกัญชาไม่เป็นยาเสพติด นโยบาย 2 ครั้งนี้ จึงมีลักษณะตรงกันข้าม ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทย เครือข่ายฯ จึงขอเสนอนโยบายสายกลาง คือ เริ่มทำกฎหมายกัญชาโดยเร็วทันที หลังนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด</p> <p><b>พบยาเคผสมคอลลาเจน ขายนักเที่ยวราตรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (workpointtoday )</p> <p>-สภ.เมืองอุดรธานี ได้จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ขยายผลไปจับผู้ค้ารายใหญ่รวม 5 ราย 3 รายเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในใจ. อุดรธานี ซื่อย่อ 3 ต. ของกลางยาไอ ยาเค และไอซ์ และซองคอลลาเจน (นำเข้าจากลาวและไทย) โดยจะนำยาไอ ยาเค หรือ ไอซ์ นำมาผสมกับคอลลาเจน แล้วนำไปแพ็คเกจใหม่ นำมาขายในสถานบันเทิง ในราคาของละ 2,000 - 5,000 บาท นำมาผสมในเครื่องดื่ม เรียกว่า Happy water เมื่อนำไปดื่มแล้วจะรู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุข กระตุ้นร่างกายให้ไม่่วง เทียวได้ทั้งคืน ซึ่งได้ตรวจยึดยาเสพติดและยึดเงินสด 2 ล้านบาท</p> <p>สำหรับผลการปฏิบัติการในช่วง 1 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2567 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในข้อหาร้ายแรง 561 คดี ผู้ต้องหา 606 คน ตรวจยึดทรัพย์สิน 34,343,809 บาท ของกลางยาบ้า 581,249 เม็ด ไอซ์ 111.30 กรัม ยาไอ 25 เม็ด เคตามีน 356.84 กรัม ส่วน สสจ.อุดรธานี นำผู้เสพเข้ากระบวนการบำบัดจำนวน 1,925 คน และผู้ติดยาเสพติดมีอาการทางจิตเวช 412 คน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมและประเมินภาวะการเกิดโรคนี้่วลือก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (Hfocus, ไทยรัฐ, ผจก., sondhitalk, news1live, เดลินิวส์, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกัน ควบคุม และประเมินภาวะการเกิดโรคนี้่วลือกเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2567 ภายใต้ความร่วมมือของก.สร. สปสช. เทศบาลนครนทบุรี สโมสรโรตารี เจริญนคร (ภาค 3350) และสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยการศิลป์ (รุ่นหญ้าแพรก) เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยนี้่วลือก มีความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคนี้่วลือก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือทำงานอย่างถูกต้อง พร้อมบริการผ่าตัดรักษาให้ฟรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เผยดำเนินโครงการมาแล้ว 14 ปี ผ่าตัดผู้ป่วยโรคนี้่วลือกแล้ว 1,129 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การสานพลังเครือข่ายป้องกันการจมน้ำประเทศไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (Hfocus, ไทยรัฐ, Mgronline, chieffocus, เดลินิวส์, thailandplus, mcot)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดเวทีสัมมนาสานพลังเครือข่ายป้องกันการจมน้ำประเทศไทย ในวันป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day: WDPD 2024) โดยองค์การสหประชาชาติและสมัชชาอนามัยโลก มีมติให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกเร่งดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในเด็กอายุ 5-14 ปี ในส่วนประเทศไทยได้ดำเนินงานบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้กลยุทธ์ผู้ก่อการดีหรือ"มอร์-ริท เมคเกอร์" เป็นการรวมตัวจิตอาสาในชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนตั้งแต่สอนว่ายน้ำไปจนถึงการทำ CPR เพื่อยกระดับการป้องกันการจมน้ำให้ได้ตามค่าเป้าหมายต่อไป</p>	
<p><b>สำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 7</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.,บ้านเมือง, แนวหน้า, hfocus, sondhitalk, ch7)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2567-2568 จัดโดย สธ.-รามาฯ- สวรส.-สสส. และประสานมหาวิทยาลัย 4 ภาค ลงพื้นที่ประเมินสุขภาพกายและใจ โดยกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 32,400 คน จาก 21 จังหวัดทั่วประเทศ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และยังมี การตรวจร่างกายพื้นฐาน รวมถึงตรวจเลือด และตรวจปัสสาวะ เพื่อเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา กระทบ และพฤติกรรมทางสุขภาพของคนไทย เพื่อการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนภาครัฐในกำหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทยในระยะยาว</p>	
<p><b>การอบรมเครือข่ายสภากายภาพเชิงรุก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thailandplus)</p> <p>- ดร.ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรุ่น 2 เพื่อเป็นเครือข่ายตรวจสอบและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ โดยเฉพาะหมอนอน คลินิกเถื่อน ซึ่งในปี 2567 ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลมากกว่า 400 เรื่อง พร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชนประชาชนเกิดภูมิคุ้มกันภัยสุขภาพในระยะยาว</p>	
<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนมอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนม Nutri Gout จากร้านค้าออนไลน์ พบเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จ ไม่ขออนุญาตโฆษณา และไม่ได้ออกอนุญาตผลิตภัณฑ์กับ อย. อยู่ระหว่างสืบหากลุ่มผู้กระทำผิด ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดเพิ่มเติมจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งรังไข่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, newtv, hfocus)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ก.ค. เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี และพบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โดยระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ แต่จะพบเจอเมื่อโรคเข้าสู่ระยะลุกลาม ทำให้อัตราการรอดชีวิตต่ำ แนะนำให้หญิงไทยทุกคนหมั่นเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p><b>มะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์)</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกว่า สาเหตุสำคัญมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV ในแต่ละปี จะมีผู้ป่วยรายใหม่หลายพันราย เสียชีวิตอีกนับร้อย แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) และตรวจคัดกรองโรคอย่างสม่ำเสมอทุก 5 ปี</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) เผยกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณเตือนเมื่อร่างกายเกิดอาการขาดวิตามิน เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากอาการแสดงบางอย่างไม่ได้มีสาเหตุจำเพาะจากการขาดวิตามินนั้นเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากสาเหตุหรือโรคอื่น ๆ ได้ด้วย จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- สถาบันโรคทรวงอก เผยจากกรณีการโพสต์วิธีทดสอบความแข็งแรงของปอดด้วยการกลั้นหายใจ เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากการกลั้นหายใจได้นานหรือไม่สั้น ไม่ได้แสดงถึงสมรรถภาพปอดทั้งหมด อาจขึ้นกับการฝึกฝนร่วมด้วย และการกลั้นหายใจได้ไม่นานก็ไม่ได้เป็นอาการแสดงของสุขภาพปอดที่ไม่ดีหรือผิดปกติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>- กรมอนามัย เผยน้ำผึ้งใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและช่วยล้างลำไส้ได้ เป็นข้อมูลเท็จ น้ำผึ้งมีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารจริง แต่ไม่ใช่ยาหลักในการรักษาโรคโดยตรง และไม่สามารถล้างลำไส้ได้</p>	
<p><b>เลือกประธานบอร์ดควบคุมคุณภาพฯ สปสช.ชุดใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2567 คกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (บอร์ดควบคุมคุณภาพฯ) ชุดใหม่ ได้ประชุมคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานกรรมการบอร์ดควบคุมคุณภาพฯ สมัยวาระที่ 6 พ.ศ.2567-2571 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 48 วรรค 6 ได้แก่ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- สคร.7 จ.ขอนแก่น เปิดเผย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับเป็นช่วงระยะของการระบาด โดยล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วในพื้นที่ 1,453 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ จ.มหาสารคาม 314 ราย เน้นย้ำ 4 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริม เริ่มจากการสำรวจทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย การตอบโต้และควบคุมยุงพาหะ การวินิจฉัยรักษา การสื่อสารความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการเสริมในเรื่องของการใช้ยาทากันยุงในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ</p>	
<p><b>วัฒนธรรมระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.รมศ ว่องวิไลรัตน์ ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก เผยกรณีมีการส่งไลน์ข้อความระบุเตือนการระบาดของวัฒนธรรมระบาด บริเวณชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า มาจากการประชุมร่วมเครือข่าย มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งได้มีการรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อวัฒนธรรมระบาดในชุมชนจีนซึ่งพบการติดเชื้อทุกปี ปีนี้อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นข้อมูลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริง ไม่ได้เกิดการระบาดเป็นหลักพันคน เข้าใจว่าในที่ประชุมอาจนำข้อมูลไปเตือนกันจนทำให้ตื่นตระหนก พร้อมขอให้ประชาชนป้องกันตนเองและแนะวิธีสังเกตอาการที่ควรพบแพทย์</p>	
<p><b>นวัตกรรมตรวจวัดสารมีนเมา THC ในผลิตภัณฑ์ที่ผสมกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>-ดร.สุดเขต ไชโย นักวิจัยจุฬาฯ พัฒนาสตริปทดสอบไฟฟ้า ตรวจปริมาณสาร THC ในกัญชา ที่ทำให้เกิดอาการมีนเมา ชุดตรวจนอกห้องปฏิบัติการที่มีความไวสูง รู้ผลเร็ว แม่นยำ ช่วยผู้บริโภคปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบริโภคสารที่เป็นโทษต่อร่างกาย แม้จะมีสาร THC ในปริมาณเพียง 1.3 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ก็ตรวจเจอได้</p>	
<p><b>การบริโภคปลาหมอคางดำ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaiPBS)</p> <p>-ผศ.ดวงใจ มาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ปลาหมอคางดำมีโปรตีนสูงเทียบเท่าปลานิล-ปลาหมอเทศ บริโภคได้ แต่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาของปลา ต้องอยู่ในแหล่งน้ำสะอาด หากจับจากน้ำเน่าเสี่ยงมีสารพิษ-เชื้อโรคปะปนในตัวปลา ไม่แนะนำให้บริโภค แต่สามารถนำไปทำน้ำหมัก เป็นปุ๋ยรดพืชได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ร้องเรียนครีมย้อมผม ทำผมร่วงคล้ายขนช้าง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nation, mono29, tnews, thaich8,ch7)</p> <p>- น.ส.เอ อายุ 39 ปี จ.ชลบุรี ขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด กรณีใช้ครีมย้อมผมยี่ห้อชื่อดัง แล้วเกิดอาการแพ้รุนแรง ผมร่วงเกือบหมดศีรษะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 ก.ค.67 หลังย้อมผมเพียง 15 นาทีเกิดอาการปวดแสบปวดร้อน เมื่อล้างน้ำพบผมขาดร่วงจำนวนมาก จึงได้แจ้งร้านค้าและติดต่อตัวแทนบริษัท ซึ่งเข้ามาพบและช่วยจ่ายค่ารักษาเบื้องต้น รวมถึงทีมกฎหมายของบริษัทแจ้งว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้ เนื่องจากเชื่อว่าปัญหาเกิดจากผมของลูกค้าไม่แข็งแรง พร้อมแนะนำให้โกนผมที่เหลือทิ้ง ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>- นายเอกภพ กล่าวว่า จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยย้ำว่าบริษัทผู้ผลิตควรรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำอีก</p>	
<p><b>WHO เรียกร้องเพิ่มการเข้าถึงยาโรคความผิดปกติทางระบบประสาท</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- WHO ออกรายงานชิ้นใหม่ชื่อ “Improving Access to Medicines for Neurological Disorders” หรือการปรับปรุงการเข้าถึงยาสำหรับโรคความผิดปกติทางระบบประสาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 67 ระบุแม้จะมีการพัฒนารักษาโรคนี้ ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ผู้ป่วยยังคงเข้าถึงยาและการรักษาได้ยาก จาก 3 สาเหตุ คือ 1.การขาดงบประมาณรัฐที่ใช้สนับสนุนสุขภาพ ปชช. ประกอบกับราคายาที่สูงเกินไป ทำให้ผู้ป่วยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 2.สาธารณสุขขาดความตระหนัก จึงขาดการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการสุขภาพ ขาดการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านนี้ ผู้ป่วยจึงไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม 3. การขาดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างยาในระดับประเทศ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็น พร้อมเสนอให้นานาชาติจัดทำกรอบการทำงานเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงยาจำเป็นอย่างยั่งยืน โดยใช้โรคลมชักและโรคพาร์กินสันเป็นตัวอย่าง และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก</p>	
<p><b>อินเดียเฝ้าระวังเชื้อไวรัสนิปาห์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์ )</p> <p>-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐเกรละทางตอนใต้ของอินเดียกำลังเฝ้าระวัง หลังพบไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus) ระบาดหนัก และยังมีเด็กชายวัย 14 ปีคนหนึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และในขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามว่ามีใครบ้างที่ติดต่อกับใกล้ชิดกับเด็กชายคนนี้</p>	
<p><b>เชื้อไวรัส “โอโรปุเช</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,linetoday)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขบราซิลออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับการพบหญิงสองคน ในรัฐบาเยีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโอโรปุเช (Oropouche virus) โดยผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมีอายุยังไม่ถึง 30 ปี และไม่มีโรคประจำตัว แต่อาการที่เกิดขึ้นระหว่างมีอาการป่วยนั้น เทียบเท่ากับ “ไข้เลือดออกระดับรุนแรง” ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัสโอโรปุเช หรือ ไข้โอโรปุเช มีถุงและตัวรับเป็นพาหะ นับตั้งแต่ต้นปีนี้ หน่วยงานสาธารณสุขบราซิลยืนยันผู้ป่วยแล้ว 7,236 คน</p>	